

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	<p>ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชนและ นายदनัย จันท์เจ้าฉาย ได้รับการสรรหา นั้น นายदनัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มีความเชี่ยวชาญในด้านสร้างคุณธรรม จริยธรรม การตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ นายदनัย ได้เข้าร่วมประชุมสภาสถาบันเป็นครั้งแรก ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีต้อนรับตามที่ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการดำเนินการ ตามมาตรา ๔๑ ของพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดทำ แนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบูรณาการการทำงานและวิธีการ ปฏิบัติราชการ การจัดโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานใน กระทรวงการอุดมศึกษาฯ นั้น คณะทำงานย่อยด้านการพัฒนาระบบ และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ได้เชิญนายกสภาสถาบันเข้าประชุม เพื่อเสนอภาพภารกิจของวิทยาลัยชุมชน สภาสถาบันฯ เห็นว่าเป็น โอกาสอันดีที่ สถาบันฯ จะได้นำเสนอการปฏิรูปวิทยาลัยชุมชนต่อ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษาฯ เพื่อให้การ ดำเนินการจัดการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มโอกาสการศึกษาแก่ ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำได้ดียิ่งขึ้น สภาสถาบันฯ จึงแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูประบบและการบริหารจัดการ วิทยาลัยชุมชน โดยมีนายถนอม อินทรกำเนิด เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาด้านหลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านยุทธศาสตร์และกลไกงบประมาณ เพื่อจัดทำเอกสารข้อเสนอการปฏิรูปดังกล่าว โดยมีกรอบเวลาการจัดทำ ไม่เกินต้นเดือนกรกฎาคม ตามอายุของคณะทำงานย่อย เนื่องจาก รัฐบาลมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งออกนอกระบบ ในคราว เดียวกันนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะศึกษาแนวทางการบริหารจัดการใน

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	รูปแบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่เหมาะสมกับวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้ ได้วางแผนชี้แจงทำความเข้าใจต่อประชาคมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในเร็ว ๆ นี้
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ชั้นสูง	สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้สรุปรายงานผลการพิจารณาจัดสรรทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงซึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้จัดสรรให้กับวิทยาลัยชุมชน ๖ แห่ง จากวิทยาลัยชุมชน ๑๒ แห่ง ที่เสนอขอรับทุนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ โดยสภาสถาบัน ได้มีมติให้ถอดบทเรียนการขอทุนของวิทยาลัยชุมชนดังกล่าวโดยเฉพาะ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ซึ่งได้รับการจัดสรรทุนจำนวนมากที่สุด และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนติดตามดูแลการดำเนินการของวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๖ แห่ง นายกสภาสถาบันและบุคลากรของสำนักงานสถาบัน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จึงเห็นควรให้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนเชิญผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและคณะ รวมทั้งให้กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ (นายอัครวุฒ เทศอาเส็น) จากวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้นำเสนอภาพกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยที่ประชุมได้มอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนถอดบทเรียนจากการดำเนินการของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และสตูล เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนแห่งอื่นใช้เป็นประโยชน์และแนวทางในการจัดทำข้อเสนอขอรับทุนจาก กสศ. และบริหารโครงการ ต่อไป
วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำสื่อออนไลน์ทั้งสองครั้ง ๒. รับทราบร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติการนำระบบการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา
วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง ความก้าวหน้าการจัดทำร่าง ข้อเสนอปฏิรูปการบริหารจัดการรูปแบบวิทยาลัยชุมชน ภายใต้โครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการรูปแบบวิทยาลัยชุมชนเพื่อรองรับการปฏิรูปการอุดมศึกษา ภายใต้กระทรวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีนายถนอม อินทรกำเนิด เป็นประธาน ๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน/คณะอนุกรรมการฯ ระดมความคิดเห็น (Workshop) เพื่อจัดทำข้อเสนอฯ เสนอเข้าสู่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา ฯ ตามปฏิทินการทำงาน ต่อไป

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง การรับทราบลาออกจากตำแหน่งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี	ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ และรายงานการประชุมวาระลับ	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข และการรับรองรายงานการประชุมวาระลับเลื่อนไปการประชุมคราวหน้า
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๓.๒ เรื่อง ขอแต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอัตราลำดับที่ ๓	- ถอนวาระ -
วาระที่ ๓.๓ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการแบบประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำเป็นกฎหมายเสนอเข้าที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาต่อไป
วาระที่ ๓.๔ เรื่อง ผลการเลือกประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และยโสธร	ที่ประชุมเห็นชอบผลการเลือกประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และยโสธร ดังนี้ ๑. นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ดำรงตำแหน่งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ๒. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ดำรงตำแหน่งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ ๓.๕ เรื่อง ผลการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาและการแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา (วาระลับ)	เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวหน้า
วาระที่ ๓.๖ เรื่อง รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายนายสมคิด สายแวว อุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง (วาระลับ)	(วาระลับ)

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง ร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ปรับตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม</p>
<p>วาระที่ ๔.๒ เรื่อง ร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒</p>	<p>ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กั้ว วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง) ครั้งที่ ๒</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รับทราบรายงานสรุปการรับ – การจ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๒. รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากรายรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ๓. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง และสำนักงานสถาบัน) ครั้งที่ ๒ วงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๔,๓๐๙,๒๗๗.๐๗ บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์) จำแนกเป็น รายจ่ายประจำ วงเงิน ๓,๐๓๑,๘๐๔ บาท (สามล้านสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่บาทถ้วน) และรายจ่ายลงทุน วงเงิน ๑,๒๗๗,๔๗๓.๐๗ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสตางค์) ๔. เห็นชอบและอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายรายได้ (เพิ่มเติม) ของวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง ๆ ละ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์จำเป็นพื้นฐานสำหรับจัดทำสื่อการสอนและการบริหารจัดการสื่อการสอนออนไลน์แบบเปิด ThaiMOOC ตามนโยบายของสภาสถาบัน
<p>วาระที่ ๕.๒ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เห็นชอบแนวทางการเสนอหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ๒. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๖ สาขาวิชา ดังนี้

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>(๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>(๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>(๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>(๔) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>(๕) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>(๖) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาบัญชี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๓. ให้วิทยาลัยชุมชนบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดต่อไป</p>
วาระที่ ๕.๓ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์) วิทยาลัยชุมชนราธิวาส	ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์) เพื่อวิทยาลัยชุมชนราธิวาสนำหลักสูตรจัดการเรียนการสอนต่อไป
วาระที่ ๕.๔ เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๒,๖๒๔ คน ตามที่เสนอ ทั้งนี้ มอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบความถูกต้องและเวียนแจ้งให้กรรมการสภาสถาบันทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระอื่น ๆ วาระที่ ๖.๑ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๘กระทรวงศึกษาธิการ และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม
นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ นางสาวนิตา สุภัทรกุล ผู้จัดทำมติย่อการประชุม	นายเจริญชัย วงษ์จินดา ผู้ตรวจมติย่อการประชุม